

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี  
จัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.  
รวมถึง ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ ในการรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ  
เพื่อร่วมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี



## ๑. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแผนการเงิน/แผนสุขภาพชุมชน/แผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีประเด็นในการประชุมกำหนดรายละเอียดงบประมาณ ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อเกิดปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการ/กิจกรรมฯ ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

## ๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อพิจารณาแผนการเงิน/แผนสุขภาพชุมชน/แผนงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย นายสมพร คงสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เป็นประธานกรรมการในการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. รวมถึง ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่

## ๓. ผลจากการมีส่วนร่วม

การที่จะนำแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ บริบทของพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นต้องมีการทราบถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ต้องมีการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน แผนงาน/โครงการ การดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบกิจกรรมในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จัดทำแผนสุขภาพชุมชน แผนงาน/โครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ บริบท และปัญหาสุขภาพต่างๆของคนในพื้นที่

#### ๔. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองและเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่